

Ang Kawalan Niya (SAS) ng Hilig sa Karangyaan

Hindi aangkop na itaguri ang katangian ng kawalan ng hilig sa karangyaan sa totoo kundi sa isang tao na madali niyang maka-mit ang isang bagay ngunit tinanggihan niya iyon at iniwan niya iyon bilang pagtangga roon. Ang Propeta natin ay ang pinakawa-lang hilig sa karangyaan sa lahat ng tao sa mundo at ang pinaka-kaunti sa kanila sa pagkaibig dito, na nagkakasya sa makasasapat sa pangangailangan niya mula sa mundo, nalulugod dahil dito sa buhay ng kasalatan gayong ang mundo ay nasa pagitan ng mga kamay niya at gayong siya ang pinakamarangal na nilikha para kay Allah. Kung sakaling ninais niya, talagang ibinigay sana ni Allah sa kanya ang anumang nanaisin niya na mga yaman at mga biyaya.

Nabanggit nga ni Imám Ibnu Kathír, kaawaan siya ni Allah, sa pagpapaliwanag niya sa Qur'an, na ayon kay Khaythamah ay sinabihan ang Propeta (SAS): “Kung loloobin mo, [mangyayari] na bibigyan ka Namin ng mga tagong yaman ng daigdig at mga susi ng mga ito, na hindi Namin ibinigay sa isang propeta na nauna sa iyo at hindi Namin ibinigay sa isa pagkatapos mo at hindi maka-babawas iyon mula sa nauukol sa iyo sa ganang kay Allah.” Kaya nagsabi siya: **“Ipunin ninyo para sa akin sa Kabilang-buhay.”**

Tungkol naman sa buhay niya at pamumuhay niya, ito ay isang kamangha-mangha mula sa kamangha-mangha. Sinasabi ni Abú Dharr (RA): “Ako ay naglalakad noon kasama ang Propeta (SAS) sa batuhan ng Madínah. Humarap kami sa bundok ng ‘Uḥud at nagsabi siya: **Hindi magpapasaya sa akin na mayroon akong tulad ng [bundok ng] Uḥud na ito na ginto, na lilipas sa akin ang tatlong araw at mayroon pa akong isang dínár mula roon, maliban sa isang bagay na itatabi ko ukol sa utang, malibang ipamimigay ko ito sa mga lingkod ni Allah nang ganito, ganyan, ganoon buhat, sa kanan, buhat sa kaliwa, at buhat sa likuran.**” Siya noon ay nagsasabi: **“Wala akong kaugnayan sa mundo. Ako ay nasa mundo gaya lamang ng isang nakasakay na sumisilong sa ilalim ng isang punong-kahoy at pagkatapos ay aalis at iiwan ito.”**

Ang Pagkain Niya at ang Pananamit Niya (SAS)

Tungkol naman sa pagkain niya, dumadaan noon sa kanya ang isang buwan, ang dalawang buwan, at ang tatlo at hindi nagnini-ngas sa bahay niya ang isang apoy. Ang pagkain niya ay ang datiles at ang tubig. Marahil nanatili siya sa maghapon na namimilipit dahil sa tindi ng gutom at hindi siya nakasusumpong ng pupuno sa tiyan niya. Ang karamihan sa tinapay niya ay mula sa *barley*. Hindi naiulat mula sa kanya na siya ay kumain kailanman ng tina-pay na manipis. Bagkus tunay na ang alila niya na si Anas (RA) ay bumanggit na hindi naipagsama sa kanya ang pananghalian ni ang hapunan na tinapay at karne maliban kapag pinupuntahan siya ng mga panauhin.

Ang kalagayan niya sa pananamit niya ay hindi higit na salat kaysa sa nauna yamang sinasaksihan para sa kanya ng mga Kasa-mahan niya (RA) ang kawalan niya ng hilig sa karangyaan at ang hindi pagpapakahirap niya sa pananamit niya, gayong siya ang may kakayahan na kumuha ng mga kasuutan na pinakamahal. Sinasabi ng isa sa mga Kasamahan niya habang inilalarawan ang pananamit niya: “Pinuntahan ko ang Sugo ni Allah (SAS) upang kausapin siya tungkol sa isang bagay at nasumpungang siya ay nakaupo at nakasuot ng tapis na magaspang na bulak.”

Pumunta si Abú Bardah kay ‘Á’ishah, ang ina ng mga mana-nampalataya, at inilabas nito ang isang damit na sinulsi at tapis na magaspang. Pagkatapos ay sinabi nito: “Kinuha ang Sugo ni Allah (SAS) suot ang dalawang damit na ito.” Ayon kay Anas ibnu Málik (RA) na nagsabi: “Ako ay naglalakad minsan kasama ang Sugo ni Allah habang nakasuot siya ng isang Najráníy¹ na balabal na magaspang ang gilid.”

Hindi siya nag-iwan noong namatay siya ng isang dirham, ni isang dínár, ni isang aliping lalaki, ni isang aliping babae, ni anuman, maliban sa puting mola niya, sandata niya, at isang lupa na ginawa niyang isang kawanggawa. Nagsabi si ‘Á’ishah: “Yumao ang Sugo ni Allah (SAS) samantalang sa estante ko ay walang isang bagay na kinakain ng isang may atay maliban pa sa kala-hating takal na *barley*.” Namatay siya samantalang ang panangga niya ay nakasangla sa isang Hudyo kapalit ng kaunting *barley*.

¹ Yari sa Najrán, na isang lugar sa timog Arabia.